

“Chìa khóa” giảm nghèo bền vững

Hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Quỳnh Phụ còn 2,83%, hộ cận nghèo còn 3,12%. Đóng góp vào kết quả đó có vai trò của nguồn vốn tín dụng ưu đãi được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện triển khai thực hiện trong 19 năm qua đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.



Hoạt động giao dịch của Ngân hàng CSXH tại xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ).

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ hiện đang triển khai cho vay 8 chương trình gồm: hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm, nhà ở xã hội, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Bà Đặng

Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Phòng giao dịch cho biết: Để giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, Phòng giao dịch phối hợp với các đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn tập trung rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, trên

cơ sở đó kịp thời giải ngân nguồn vốn bảo đảm nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng. Cùng với đó, Phòng giao dịch cũng tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện điều chuyển kịp thời nguồn vốn giữa các chương trình tín dụng một cách linh hoạt để tổ chức giải ngân, tăng vòng quay vốn; đồng

thời, tham mưu trình Huyện ủy, HĐND, UBND huyện dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để ủy thác đầu tư qua Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến hết tháng 9/2021, tổng nguồn vốn ủy thác đầu tư từ ngân sách huyện sang Phòng giao dịch đạt gần 1,9 tỷ đồng, từ đó đã

có 47 hộ nghèo và các đối tượng chính sách của 19 xã được vay vốn, trong đó cho vay hộ nghèo 30 triệu đồng cho 1 hộ, cho vay hộ mới thoát nghèo 479 triệu đồng cho 15 hộ và cho vay giải quyết việc làm 1,377 tỷ đồng cho 31 hộ. Ngoài ra, Phòng giao dịch còn duy trì thực hiện có hiệu quả hoạt động ủy thác qua các đoàn thể với dư nợ ủy thác chiếm 99,89% tổng dư nợ cho vay ưu đãi toàn huyện, từ đó giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tiếp cận hơn với nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ để phát triển kinh tế.

Đến hết tháng 9/2021, tổng nguồn vốn hoạt động của Phòng giao dịch đạt 459,698 tỷ đồng, tăng 5,5% so với thời điểm 31/12/2020, đạt 99,2% kế hoạch năm; tổng dư nợ cho vay đạt 459,322 tỷ đồng, tăng 5,48% so với thời điểm 31/12/2020, đạt 99,51% kế hoạch năm với 12.290 khách hàng đang vay vốn; tổng doanh số cho vay đạt 98,889 tỷ đồng cho 3.221 lượt khách hàng vay vốn; tổng doanh số thu nợ đạt 74,934 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,2% tổng dư nợ. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện có điều kiện phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Chúng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình bà Trần Thị Ngọc (thôn Đồn Xá, xã Quỳnh Hồng). Đến với Ngân hàng CSXH từ những ngày đầu

mới ra vùng chuyển đổi, bà Ngọc tâm sự: Nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ tuy không nhiều nhưng thủ tục vay đơn giản, nhanh chóng, lãi suất lại ổn định qua các thời kỳ nên gia đình tôi rất yên tâm khi vay vốn để phát triển sản xuất. Trên tổng diện tích 1,8 mẫu, gia đình tôi đào 2 ao thả cá loại cá truyền thống; xây dựng chuồng trại chăn nuôi hơn 100 con lợn nái và lợn thịt, 500 con gà; đồng thời, trồng các loại cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao như: thanh long ruột đỏ, bưởi, hồng xiêm... Sử dụng vốn vay có hiệu quả, gia đình tôi đã từng bước thoát nghèo, kinh tế ngày càng ổn định hơn.

Để ngày càng nhiều hơn nữa hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các đoàn thể về rà soát nhu cầu vay vốn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng các hộ đủ điều kiện và có nhu cầu nhưng không tiếp cận được nguồn vốn; tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách bằng nhiều hình thức để mọi người dân cùng biết và thực hiện; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại trong cho vay ưu đãi ở cơ sở...

MINH HƯƠNG

► Triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 18 trên địa bàn tỉnh

Thái Bình đã triển khai 17 đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19 với 807.033 mũi vắc-xin được tiêm (tính đến ngày 2/11).

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin, Thái Bình đã triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 18 với 47.124 liều vắc-xin. Theo kế hoạch, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và các đơn vị y tế được giao nhiệm vụ tiêm thực hiện việc lập danh sách, tiêm đúng đối tượng, đúng quy định và bảo đảm an toàn tiêm chủng. Thời gian tiêm vắc-xin đợt 18 diễn ra từ ngày 3 - 6/11. Các điểm tiêm sẽ tổ chức tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 (đủ thời gian tiêm mũi 2) và tiêm mũi 1 đối với người từ 50 tuổi trở lên.

Để công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, khoa học, hiệu quả, Sở Y tế yêu cầu các điểm tiêm tuân thủ các biện pháp phòng, chống lây nhiễm Covid-19, tổ chức khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm, phòng hợp lý xử lý cấp cứu...

HOÀNG LANH

► KIẾN XƯƠNG Gắn 600 nam thanh niên sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Huyện Kiến Xương vừa tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2022.

Đến hết ngày 2/11 có gần 600 nam thanh niên trong độ tuổi tại 31/33 xã, thị trấn đến các địa điểm sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Sơ tuyển sức khỏe là khâu đầu tiên để đánh giá sơ bộ tình trạng sức khỏe của thanh niên trong diện sẵn sàng nhập ngũ và là căn cứ để phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển quân của các địa phương. Thông qua công tác sơ tuyển sức khỏe nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng, nguồn sẵn sàng nhập ngũ phục vụ cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022.

PHẠM HƯNG

(Đài TTTT Kiến Xương)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH Văn hóa doanh nghiệp đồng hành cho sự phát triển bền vững



Phòng truyền thống của Công ty Điện lực Thái Bình góp phần giáo dục truyền thống ngành điện cho cán bộ, công nhân viên.

Trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp đã được hình thành trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của ngành điện, Công ty Điện lực Thái Bình luôn xác định xây dựng văn hóa doanh nghiệp là hết sức quan trọng và không thể thiếu trong các hoạt động chuyên môn, nhằm tạo động lực cho mỗi cán bộ, công nhân viên (CBCNV) nỗ lực công tác, tăng cường sự gắn kết giữa người lao động với lãnh đạo, chung tay cùng xây dựng Công ty Điện lực Thái Bình ngày một thân thiện với khách hàng, cộng đồng xã hội và đối tác.

Anh Phạm Thanh Đức, công nhân Đội quản lý vận hành, Điện lực Hưng Hà chia sẻ: Tôi mới được tuyển dụng vào làm việc tại Điện lực Hưng Hà. Khi đã trở thành công nhân ngành điện, tôi được tham gia các lớp tập huấn văn hóa doanh nghiệp do Công ty tổ chức, được truyền đạt các

nội dung xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp như văn hóa công sở, văn hóa chào hỏi, văn hóa trò chuyện, ứng xử với đồng nghiệp, đặc biệt là văn hóa giao tiếp với khách hàng... Những kiến thức tiếp thu được sẽ giúp tôi tự tin trong công việc, không ngừng nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chị Vũ Thị Như Quỳnh, xã Nam Hải, huyện Tiến Hải cho biết: Khi tôi đăng ký hợp đồng mua bán điện với ngành điện chỉ cần những thông tin gồm họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ sử dụng điện, email... trên nội dung cần ký kết. Sau đó ngành điện thực hiện ký số bằng mã OTP và gửi về điện thoại của tôi, thủ tục đăng ký đã hoàn tất bảo đảm nhanh, đúng quy định. Việc cung cấp dịch vụ điện hiện đại, công khai, minh bạch, dễ dàng và thuận tiện của Công ty Điện lực Thái Bình đã thể hiện văn

hóa doanh nghiệp đối với việc chăm sóc khách hàng, tạo được niềm tin, ấn tượng ban đầu khi làm việc.

Ông Phạm Huy Anh, Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự, Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Công ty luôn chú trọng đến văn hóa doanh nghiệp, đào tạo, tập huấn thường xuyên với mục tiêu tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, dân chủ, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó, Phòng triển khai thực hiện rất tốt bộ tài liệu văn hóa doanh nghiệp và quy tắc ứng xử của CBCNV trong đơn vị, đến việc đào tạo và chấn chỉnh đội ngũ nhân viên khi thực hiện giao tiếp với khách hàng. Tạo môi trường làm việc thân thiện, bảo đảm tính công bằng và minh bạch, xây dựng đội ngũ CBCNV giỏi về chuyên môn, phong cách và lễ lối làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, ứng xử thân thiện, văn minh, lịch

sự, mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử và cung cấp dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Nhờ vậy đã giúp đơn giản hóa các thủ tục, giảm chi phí, thời gian cho cả khách hàng và ngành điện. Mức độ hài lòng của khách hàng với Công ty Điện lực Thái Bình tăng dần qua các năm. Chỉ số hài lòng khách hàng trong năm 2020 đạt 8,3 điểm, lọt top 10 công ty điện lực trong cả nước có chỉ số hài lòng khách hàng cao nhất. Bám sát chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thái Bình đã áp dụng các giải pháp để việc thực thi văn hóa doanh nghiệp đi vào chiều sâu. Một trong những đột phá của Công ty trong công tác cải cách hành chính đó là chủ động kết hợp nhuần nhuyễn các chuẩn mực “5S” với công việc để đem lại năng suất công việc cá nhân và năng suất chung của ngành điện cao hơn, chính là góp phần vào việc thực thi văn hóa doanh nghiệp trước những đòi hỏi khắt khe của thực tiễn.

Ngoài thực thi văn hóa doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, Công ty Điện lực Thái Bình còn có nhiều hoạt động thiết thực như phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ chương trình thắp sáng đường quê; chương trình sửa chữa, lắp đặt, thay mới đường dây sau công tơ, bảng điện, đèn LED chiếu sáng cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19 với số tiền trên 500 triệu đồng; tham gia hiến máu tình nguyện; hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng sử dụng điện và cơ sở phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong năm 2020, 2021 số tiền 173,68 tỷ đồng.

MANH THẮNG

Những hoạt động thiết thực của phụ nữ xã Vũ Hòa

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vũ Hòa (Kiến Xương) đã thực hiện nhiều hoạt động sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống hội viên, khẳng định là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tôi thăm cơ sở thủ của chị Phạm Thị Ngoan, hội viên phụ nữ thôn 1 chúng tôi được biết chị là một trong rất nhiều hội viên trong xã được vay vốn không lấy lãi từ mô hình phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế. Làm nghề thêu trên 10 năm qua song kể từ khi thôn thành lập nhóm phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế chị đã coi đó là chỗ dựa của mình. Chị Ngoan cho biết: Trong nhóm của tôi có hơn 30 hội viên, mỗi hội viên đóng 200.000 đồng/tháng. Tham gia vào

nhóm này không chỉ giúp chị em có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với nhau mà còn giúp nhau về nguồn vốn để phát triển kinh tế. Vì thế, mỗi khi cần tiền đều vay nhóm một khoản nhỏ để ứng trước tiền lương cho công nhân. Nhờ đó mà cơ sở thêu của tôi luôn duy trì việc làm ổn định cho gần 30 lao động với thu nhập bình quân 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Chị Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã Vũ Hòa cho biết: Đến nay, Hội LHPN xã Vũ Hòa đã thành lập được 25 nhóm “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế” với 872 thành viên, tiết kiệm từ 100.000 - 500.000 đồng/người/tháng, bình quân mỗi tháng tiết kiệm trên 250 triệu đồng cho hàng chục hội viên vay cho công tác làm việc. Đây là hoạt động mang lại hiệu quả rõ rệt nhất, được nhiều hội viên hưởng ứng, tham

gia. Cùng với đó, Hội phát động cán bộ, hội viên ủng hộ các mô hình: “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo nhựa tiết kiệm”, “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế”. Chị Bùi Thị Xuân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 5 cho biết: Đến nay Chi hội vẫn duy trì nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả như “Hũ gạo tình thương”, “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế”. Hàng năm, vào dịp 8/3, Chi hội tổ chức sinh hoạt, kêu gọi chị em ủng hộ, người góp tiền, người góp gạo, tùy tâm của mỗi người, người góp vài cân gạo cho vào hũ, người góp vài chục nghìn đồng bỏ vào lợn nhựa để trao tặng cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Chi hội có 150/360 hội viên tham gia mô hình “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế” với mức

đóng 200.000 đồng/người/tháng. Bình quân mỗi tháng mô hình tiết kiệm được 30 triệu đồng để mua thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên, giúp hội viên với bất phân nào khó khăn về kinh phí khi đi khám chữa bệnh.

Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, mua thẻ bảo hiểm y tế, Hội LHPN xã Vũ Hòa còn duy trì thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động như “Xây dựng mái ấm tình thương”, “Cặp lá yêu thương”, mô hình “Tiếp sức đến trường”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Với mong muốn góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp các ngành, các thôn tổ chức vệ sinh môi trường, nhất là trong dịp lễ, tết, sự kiện quan trọng ở địa phương thu hút hàng trăm hội viên tham gia. Đặc biệt, đến nay 5/5 chi hội đã có tuyến đường hoa, bồn hoa phụ nữ tự quản. Trong quá trình thực hiện đã huy động trên 1.000 ngày công lao động phát quang hành lang giao thông, cỏ dại, trồng hoa trên 2.000m hai bên đường. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường trong các khu dân cư, phân loại rác thải tại hộ, tham gia vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng, thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Thời gian tới, Hội LHPN xã Vũ Hòa tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

THU THỦY



Cơ sở thêu của chị Phạm Thị Ngoan, xã Vũ Hòa tạo việc làm ổn định cho gần 30 lao động.